
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๖ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายปดิพัทธ์  สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนญุาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ 
ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาด้านคมนาคม การสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง การก่อสร้าง 
รถไฟรางคู่ที่ล่าช้า การจราจรแออัด การเกิดอุบัติเหตุบนถนน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
การเร่งรัดก่อสร้างถนน ปัญหาทางเท้าบริเวณบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ เป็นหลุม เป็นแอ่ง 
ทำให้ประชาชนที่ใช้ในการเดินทางเท้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวงแผ่นดิน 
ขอขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ปัญหาจุดกลับรถทางหลวง การขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง
และป้ายจราจร ปัญหาการศึกษา การขาดแคลนบุคลากรครู การระบาดของแมลงศัตรูพืช การประปา
และการชลประทาน ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การจัดทำระบบน้ำประปาสะอาด การพัฒนา 
อ่างเก็บน้ำการขดุลอกแก้มลิง ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ปัญหาราคาโคกระบือตกต่ำ การพักหนี้เกษตรกร 
ปัญหากากอุตสาหกรรม ปัญหาภัยแล้ง ปัญหารถโดยสารไม่เพียงพอ การเร่งรัดให้มีการรับรองอนุสัญญา 
ILO ปัญหาสุนัขจร ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดนิทำกินของประชาชน การขอคืนพื้นที่ของเรอืนจำเพ่ือ
จัดทำสวนสาธารณะ ปัญหาค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศแพง 

 
 

 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา คือ 
๑. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์พรพัลลภ 

 ประเด็นคำถาม คือ กรณีโครงการวัวแสนล้านสามารถเป็นทางเลือก ลดรายจ่ายและเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกรจะเกดิขึน้ได้หรือไม่ ปัญหา Lumpy Skin และวิธีการรับมือของรัฐบาล และหวังว่า
โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทูถ้าม 



๒ 
 

 นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นคำตอบ คือ โครงการนำร่อง โครงการกองทุนหมู่บ้าน การจัดหาหรือการซื้อวัว 

ของเกษตรกร การร่างกฎหมายการส่งเสริมปศุสัตว์ ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์และการแข่งขัน การส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงให้ถูกต้อง เรื่องความปลอดภัย การกีฬา และ พ.ร.บ. การพนันที่เกี่ยวข้อง ราคาวัวตกต่ำ 
เนื้อวัวและเนื้อหมูเถื่อน การปราบปรามวัวเถื่อน การป้องกันเรื่องวัวเถื่อน เรื่อง Lumpy Skin มาจากวัว
ข้ามชายแดน โครงการวัวแสนล้านเป็นโครงการของกองทุนหมู่บ้าน การบริโภคเนื้อวัวของประเทศไทย
และการสนับสนุนเพ่ือเพิ่มกำลังซื้อ และปัญหาความล่าช้าของโครงการเกิดจากเรื่องดอกเบี้ย 

๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวกัลยพัชร  รจิตโรจน์ 
 ประเด็นคำถาม คือ นโยบายบัตรใบเดียวรักษาได้ทุกท่ี โรงพยาบาลต่างสังกัดมีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลให้ผู้ป่วยข้ามสังกัดแล้วหรือยัง นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหานี้แค่ไหน และได้เซ็นรับรองหนังสือ
ฉบับนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือยัง 

 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ การเชื่อมโยงบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกโรงพยาบาล  
มีการนำระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วย การมอบนโยบายให้แต่ละโรงพยาบาลไปทำข้อมูล 
โครงการนำร่อง ๔ จังหวัด ๘ จังหวัด และเฟสที่ ๓ ระบบเบิกจ่ายของ สปสช. มีนโยบายเชื่อมกับ 
ร้านขายยา คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ
ทำโครงการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในชนบท กระทรวงใช้
ระบบหมอพร้อมและจะเริ่มพร้อมการทำงานครบทุกจังหวัดภายในสิ้นปี 

๓. กระทู้ถาม ของ นายศุภณัฐ  มีนชัยนันท์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ
สำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 กระทู้ถามทั่วไป 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป 
คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง
อ่าวไทย และอันดามัน 
 นายศาสตรา  ศรีปาน เป็นผู้ตั้งกระทูถ้าม  ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
แลนด์บริดจ์อย่างไรบ้าง ที่มาของงบประมาณมาจากแหล่งใด ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเป็น Update  
มีการร่วมทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย แบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไร อย่างไร มีแผนการก่อสร้างแลนด์บริดจ์ 
ในปีงบประมาณใด 



๓ 
 

 นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามน้ี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
 ประเด็นคำตอบ คือ หลักการของโครงการพัฒนาแลนด์บริดจ์  ความได้เปรียบทางด้าน
ยุทธศาสตร์ โอกาสและรูปแบบในการลงทุน การพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและประตูการค้าของประเทศในภูมิศาสตร์ของทะเลจีนใต้  การนำเสนอข้อมูลที่ 
Update ๓ ด้าน คือ ความคับคั่งของเรือที่เดินในช่องแคบมะละกา เส้นทางเดินเรือสำรองในการขนส่ง
สินค้าเพ่ือลดความเสี่ยง ความสำเร็จในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ รัฐให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
เงินลงทุนที่ประเมินไว้ จำนวน ๑ ล้านล้านบาท แผนการลงทุนของภาคเอกชน รัฐจะกำกับเชิงนโยบาย
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน ผลกระทบของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อาชีพประมงพ้ืนบ้านและแนวทางแก้ไขปัญหา และผลการทำ Roadshow  

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงาน (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปี 
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗) 
 นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีมาตรการและแนวทางการส่งเสริมและยกระดับทักษะ 
ฝีมือแรงงาน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทางด้านการศึกษาและด้านแรงงานหรือไม่  
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คูปองสำหรับการฝึกอบรมในรูปแบบของธนาคารเครดิต Credit Banking 
อย่างไร มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพวิชาการและหลักสูตรสายอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือไม่ 

 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ การพัฒนาเรื่องการ Reskill Upskill และ New Skill พัฒนาเรื่อง 
ของเศรษฐกิจและรองรับเรื่อง Disruptive Technology มีการลงนาม MOU ในระหว่าง ๔ กระทรวง  
มีการเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานรุ่นใหม่ ๆ มีการจัดตั้งศูนย์อบรมการเชื่อมโยงการฝึกอบรมและ
รูปแบบธนาคารเครดิต การทำ Platform เครดิตแบงก์ มีการลงนาม MOU ร่วมกันใน ๒ กระทรวง  
เพ่ือนำมาเทียบเป็นหน่วยกิตประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การสร้าง
แรงจูงใจเรียนในสายวิชาชีพ หากสำเร็จการศึกษามีงานทำแน่นอน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมาย 
การจัดฝึกอบรมประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตำแหน่ง 

 ๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ เรื่อง การผลักดันการจัดตั้งการประปา 
ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากผู้ตั้ง 
กระทู้ถามได้มหีนงัสือแจ้งความประสงค์ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าวซึ่งกระทำได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๓ 

  
  



๔ 
 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ เรื่อง สอบถามการแก้ไขปัญหาการดำเนิน 
คดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ ในระหว่างดำเนินกระบวนการยุติธรรม  ถามรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๕๑ 

 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๓๗-๑๒.๐๔ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายพิเชษฐ์  
เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาถนนเกิดอุบัติเหตุต่อเน่ือง บริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์สาย
ลำปาง - งาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
 นายชลธานี  เชื้อน้อย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ มีแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและพัฒนา
คุณภาพของถนนหรือไม่ อย่างไร และในงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ได้จัดสรรครอบคลุมทั้ง ๒ จุดหรือไม่ 

 นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ โครงข่ายของกระทรวงคมนาคม การรวบรวมสถิติปริมาณอุบัติเหตุบน
ทางหลวง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมูลเหตุคือขับรถเกินกำหนด แก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งป้ายเตือนและ
อุปกรณ์ความปลอดภัย การสื่อสารเรื่องเมาอย่าขับ กระทรวงได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘  
การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพ่ือไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยืนยันว่าระบบทางหลวงสะดวกปลอดภัย
เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

 ๒. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการในส่วนกิจการฮัจย์ ของกรมการปกครอง ในฐานะ
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
 นายธีรัจชัย  พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นคำถาม คือ แก้ไขการผูกขาดสายการบินได้อย่างไร จะปลดปล่อยสายการบิน
เพื่อให้มีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ในราคาถูกลง และจะตกลงเจรจาอย่างไรให้ไม่มีการเก็บเงินล่วงหน้า
เพื่อให้ชาวมุสลิมมีโอกาสไปฮัจย์ในราคาที่ถูกได้หรือไม่ การเจรจาให้เปิดเผย MOU มีข้อตกลงอย่างไร  
มีความคืบหน้าและลดค่าบริการไปฮัจย์ได้อย่างไร 

 นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องเงินจำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท ไม่ใช่การเก็บเพ่ิมหรือเก็บล่วงหน้า 
การพยายามทำราคากลาง เรื่องตั๋วเครื่องบินเป็นกติกาของประเทศซาอุดีอาระเบีย ราคากำหนดโดย 
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สายการบินแห่งชาติ ปัญหาสายการบิน การเจรจาทำให้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างลดลงทั้งหมด ค่าปรับเกี่ยวกับ
ความล่าช้า เรื่องการทำ VIP และระบบภาษขีองประเทศซาอุดีอาระเบีย 
 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗) 
 นายอนุชา  บูรพชัยศรี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือรัฐบาลมีแนวทางในการสนับสนนุ Micro SMEs อย่างไรบ้าง มีการดำเนินการ 
ตามรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเคยวางมาตรการไว้หรือไม่ และมีการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างไร  

 นายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ ทิศทางและแนวนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยและพัฒนา SMEs ให้มีศักยภาพสูงขึ้น รัฐบาลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
SMEs กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สสว. วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก นโยบายหลักสำคัญ 
คือ ผลักดันให้ สสว. ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงาน คัดสรร SMEs มาประมูลหรือเข้ามาเสนอทำงานของ 
ภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับ สสว. ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ในมิติต่าง ๆ ร่วมมือกับ ๘ ธนาคาร 
สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้สามารถไปดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เติบโตมากขึ้น 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายศาสตรา  ศรีปาน เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาคลอง ๓๐ เมตร 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 ๕. กระทู้ถาม ของ นายภัณฑิล  น่วมเจิม เรื่อง แนวทางการแกป้ัญหาน้ำเสีย บริเวณคลอง
หัวลำโพง ตลาดคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

กระทู้ถามในลำดับที่ ๔ และ ๕  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

 ๖. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เรื่อง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 
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เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ 
ประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่ง นางสาวขัตติยา  สวัสดิผล  
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕๐) 

ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล ความว่า “โดยที่สภาพการณ์ในปัจจุบัน สังคมไทยมีความขัดแย้ง 
ทางความคิดที่ต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้มีนักศึกษาและประชาชนต้องถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ 
การเรียกร้องทางการเมืองจำนวนมาก ซึ่งแนวทางที่จะนำมาใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้ต้องคดีดังกล่าว 
ส่วนหนึ่งคือการตรากฎหมายนิรโทษกรรม ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตและ
สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ร่างพระราชบัญญัติ  
นิรโทษกรรมที่จะเสนอและตราขึ้นใช้บังคับเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
และมีความชัดเจนในองค์ประกอบของกฎหมาย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนับว่าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินในอันที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือง
และเป็นไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป” สมาชิกฯ 
อภิปราย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หน่ึง และรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม  ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จำนวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย 
 ๑. นายพิชัย  นิลทองคำ ๒. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ 
 ๓. นางสาวนริศรา  แดงไผ่ ๔. นายสมคิด  เชื้อคง 
 ๕. นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง ๖. ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย 
 ๗. รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย ๘. นายเจือ  ราชสีห์ 
 ๙. นายชัยธวัช  ตุลาธน ๑๐. นายรังสิมันต์  โรม 
 ๑๑. นางสาวศศินนัท์  ธรรมนิฐินนัท์ ๑๒. นางอังคณา  นีละไพจิตร 
 ๑๓. หม่อมหลวงศุภกติต ์ จรูญโรจน์ ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา  สมบัติพูนศิริ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข็มทอง  ตน้สกุลรุ่งเรือง ๑๖. นางสาวชญานิษฐ์  พูลยรัตน์ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ชศูักดิ์  ศิรนิิล ๑๘. นายนพดล  ปัทมะ 
 ๑๙. นายวฒันา  เตียงกูล ๒๐. นายนรินท์พงศ์  จินาภักดิ์ 
 ๒๑. นางสาวขตัติยา  สวัสดิผล ๒๒. นายชูวัส  ฤกษ์ศิริสุข 
 ๒๓. รองศาสตราจารย์เชิดชัย  ตนัติศริินทร์ ๒๔. นายเอกชัย  ไชยนุวัติ 
 ๒๕. นายประดิษฐ์  สังขจาย ๒๖. นายชัยอนันต์  มานะกุล 

ระเบียบวาระตามที่ที่ประชมุมีมติ 
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 ๒๗. นายณัฐพศตุม์  ภัทธริาสินสริิ ๒๘. นายชัยรัตน์  มาตยานุมัตย์ 
 ๒๙. นายไพบูลย์  นติิตะวนั ๓๐. นายจำลอง  ภูนวนทา 
 ๓๑. นายวิชัย  สดุสวาสดิ์ ๓๒. นายพงศ์พล  ยอดเมืองเจริญ 
 ๓๓. นายชัยชนะ  เดชเดโช ๓๔. นายนิกร  จำนง 
 ๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู 
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา ๖๐ วัน 

 
 

 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่
ค้างพิจารณา คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
เรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง นายชัชวาลล์  คงอุดม เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) 
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ญัตติ เรื่อง 
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริม
เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง นายพริษฐ์  วัชรสินธุ และนายฉัตร  
สุภัทรวณิชย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๕) 
 ผู้เสนอญัตติทั้ง ๒  ฉบับ ได้แถลงเหตุผล โดยมีเหตุผลทำนองเดียวกัน ความว่า “คนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จึงทำให้ทุกประเทศให้ความสนใจถึงการพัฒนาคนของชาติเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ หรือศักยภาพของคนให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทย 
การพัฒนาคนในระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ความเป็นประชาธิปไตย 
รวมทั้งการพัฒนาคนให้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ในบางยุค บางสมัย 
ความเข้าใจไม่ตรงกันทั้งในเรื่องประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างในเชิงแนวคิดและหลักการมีความขัดแย้ง
ทางความคิดและทางการเมืองกันอยู่ไม่น้อย จึงเป็นที่มาของแนวทางที่จะต้องศึกษาการสร้างคน 
หรือการพัฒนาคนของชาติเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายคนไทยที่พึงประสงค์
ในระบอบประชาธิปไตย” 
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนในการมี
ส่วนร่วม การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน เสรีภาพในการสื่อสารของคนไทยภายใต้กฎหมายที่ล้าสมัย 
การเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและตื่นรู้หรือ Active Citizen  
การเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชน สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใน ๕ ด้าน หน้าที่สำคัญของคนไทย
ตามรัฐธรรมนูญ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การปฏิรูปวิชาสังคมศึกษา วิชาหน้าที่พลเมือง แนวคิด 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่คา้งพิจารณา 



๘ 
 

ในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดกบัประชาชน เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ  
กฎหมาย กฎกติกา จารีตประเพณี และสังคม การขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ล้มเหลว ความเหลื่อมล้ำ ปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน 
อาชญากรรม ความเบี่ยงเบนทางค่านิยมและวัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความคิดเห็นทาง 
การเมืองที่แตกต่างกัน ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสว่นรว่มของประชาชนเพ่ือพิจารณา และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน 

 ก่อนเลิกประชุม ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) เพ่ือขอเปลี่ยน
ระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้นำระเบียบวาระที่  ๕.๔๑ ถึง ๕.๔๕ ขึ้นมาพิจารณาต่อจาก 
ระเบียบวาระที่ ๒ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

  
เลกิประชุมเวลา ๑๙.๔๓ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชมุ 

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 


